



รายงานผลการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินการตามภารกิจของ  
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
สถาบันกรมฐานศึกษา สมเด็จพระสังฆราช (อมพรมหาเถร)

วันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น ๑ อาคารหอสมุดสมเด็จพระญาณวโรดม (B๖) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พระศรีวินยาภรณ์, ดร. รองอธิการบดี ด้านกิจการคณะสงฆ์ ได้เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อจัดทำข้อตกลงบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ (MOU) และหารือแนวทางในการดำเนินโครงการจัดปฏิบัติธรรมอบรมกรมฐานเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลกครั้งที่ ๑๙ ประจำปี ๒๕๖๗ ณ อาคารปฏิบัติธรรม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมี พระครูปลัดสุวัฒนสังข์คุณ, ดร. ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.เสถียร วิพรมหา ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย ร่วมกับ ผู้แทนนายอำเภอพุทธมณฑล ผู้แทนนายกเทศมนตรีตำบลศาลายา นายสุนทร ภู่อ้วน นายกเทศมนตรีตำบลคลองโยง นางสาวทิพวรรณ ขำอาจ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลศาลายา ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ นายวิรัช จำปานิล ประธานจิตอาสาอำเภอพุทธมณฑล นายวสุ ปริญญาณิษฐ์ กำนันตำบลศาลายา ประธานชมรมผู้ใหญ่บ้านอำเภอพุทธมณฑล

(๑) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม

เปิดโอกาสให้ส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของสถาบันกรมฐานศึกษา สมเด็จพระสังฆราช (อมพรมหาเถร) โดยจัดทำข้อตกลงบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ และหารือแนวทางในการดำเนินโครงการจัดปฏิบัติธรรมอบรมกรมฐานเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาพร้อมกัน ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ อาคารปฏิบัติธรรม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

(๒) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

ผู้แทนนายอำเภอพุทธมณฑล ผู้แทนนายกเทศมนตรีตำบลศาลายา นายสุนทร ภู่อ้วน นายกเทศมนตรีตำบลคลองโยง นางสาวทิพวรรณ ขำอาจ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลศาลายา ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสวัสดิ์ นายวิรัช จำปานิล ประธานจิตอาสาอำเภอพุทธมณฑล นายวสุ ปรียพาณิชย์ กำนันตำบลศาลายา ประธานชมรมผู้ใหญ่อำเภอพุทธมณฑล

(๓) ผลจากการมีส่วนร่วม

มหาวิทยาลัยได้รับความเห็นเพื่อนำไปปรับปรุงในเงื่อนไขความร่วมมือของข้อตกลงบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ (MOU) ปรับปรุงเนื้อหาให้มีความกระชับ เหมาะสมกับหน่วยงานต่าง ๆ สามารถเข้าร่วมกันได้ และส่วนราชการและประชาคมที่เกี่ยวข้องได้เสนอแนวทางในด้านระยะเวลาในการจัดกิจกรรมในการดำเนินโครงการจัดปฏิบัติธรรมอบรมกรรมฐานเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลกครั้งที่ ๑๙ ประจำปี ๒๕๖๗ ให้ใช้ระยะเวลาสั้นลงเพื่อความสะดวกในการเข้าร่วม

(๔) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

มหาวิทยาลัยได้นำความเห็นของที่ประชุมไปดำเนินการปรับเงื่อนไขความร่วมมือของข้อตกลงบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ (MOU) ให้เป็นไปตามความเห็นของที่ประชุมและได้นำแนวทางในการดำเนินโครงการของที่ประชุมไปปรับเปลี่ยนการจัดกิจกรรมในการดำเนินโครงการจัดปฏิบัติธรรมอบรมกรรมฐานเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาที่จะดำเนินการในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ นี้

